



Số: 956/22/I

SẮC LỆNH

Để gia tăng lòng đạo đức cho các tín hữu và phần rỗi các linh hồn, **TÒA ÁN GIẢI TỐI CAO**, do năng quyền nhận được cách đặc biệt từ Cha và Thầy chúng ta trong Chúa Kitô là Đức Thánh Cha Phanxicô, Đấng được chọn làm Giáo Hoàng theo ý Chúa quan phòng, ân cần lắng nghe lời thỉnh cầu mà Đức Cha Giuse Trần Văn Toán, Giám Mục Giáo Phận Long Xuyên kính trình, sẵn lòng ban Ôn Toàn Xá từ kho tàng thiêng liêng của Hội Thánh nhân dịp kỷ niệm 50 năm cung hiến Nhà Thờ Chánh Tòa tước hiệu Đức Maria Trinh Nữ Vương của Giáo Phận Long Xuyên, với các điều kiện thông thường (xưng tội, rước lễ và cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng) cho các tín hữu thật lòng thống hối, và nhờ lòng mến thúc đẩy, kể từ ngày 15 tháng 08 năm 2022 đến ngày 15 tháng 08 năm 2023, hành hương kính viếng Nhà Thờ Chánh Tòa này với lòng sốt mến, tham dự các cử hành đặc biệt của Năm Thánh, cầu nguyện chung với cộng đoàn hay ít là dành một khoảng thời gian xứng hợp sốt sắng xét mình riêng, sau đó kết thúc bằng Kinh Lạy Cha, Kinh Tin Kính, và khấn cầu với Đức Trinh Nữ Maria. Ai được lãnh nhận Ôn Toàn Xá này cũng có thể nhường lại cho linh hồn các tín hữu còn bị giam cầm nơi luyện ngục.

Những người già yếu, bệnh tật và tất cả những ai vì lý do chính đáng không thể rời khỏi nơi mình ở cũng được lãnh nhận Ôn Toàn Xá, miễn là giục lòng chê ghét mọi tội lỗi và có ý sẽ chu toàn sớm hết sức ba điều kiện thông thường, hiệp thông thiêng liêng với các cử hành Năm Thánh, dâng những kinh nguyện, những đau khổ hoặc những khó khăn của cuộc sống mình cho Thiên Chúa từ nhân.

Vì vậy, để việc đến với Chúa qua quyền đóng mở của Hội Thánh được trở nên dễ dàng hơn nhờ đức ái mục tử, Tòa Án Giải ân cần mời gọi Giáo Sĩ xá giải của Giáo Phận, Giáo Sĩ Nhà Thờ Chánh Tòa cùng các Linh Mục có năng quyền giải tội lắng nghe các hối nhân xưng thú và mau mắn rộng lượng ban ơn xá giải cho họ.

Những gì được ban hành trên đây có giá trị chỉ cho nơi này. Bất chấp tất cả những gì trái ngược.

Được ban hành tại Rôma, từ trụ sở của Tòa Án Giải Tối Cao, ngày 08 tháng 08 năm Chúa Nhập Thể 2022.

Linh Mục CHRISTOPHORUS NYKIEL
Chánh Văn phòng Tòa Án Giải Tối Cao
(đã ấn ký)

Hồng Y MAURUS PIACENZA
Chánh Án Tòa Án Giải Tối Cao
(đã ấn ký)